

PHỤ LỤC 2

Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CỬ TRI CẦN PHẢI GIẢI TRÌNH, GIẢI THÍCH HOẶC BÁO CÁO ĐẾN CỬ TRI

(Kèm theo Báo cáo số: 1243/BC-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

Số TT	Nội dung ý kiến	Lĩnh vực	Ngành phụ trách	Kết quả giải quyết
1	Cử tri thị trấn Vĩnh Thạnh đề nghị mở hệ thống đèn chiếu sáng công cộng vào ban đêm đoạn từ cầu vượt đến cầu Láng Chim, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.	Kinh tế - Ngân sách	Kinh tế và Hạ tầng	Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng vào ban đêm đoạn từ cầu vượt đến cầu Láng Chim, huyện quản lý 05 trụ được vận hành liên tục theo chế độ bóng sáng, bóng tắt và vẫn vận hành liên tục và ổn định. Các vị trí trụ đèn còn lại thuộc Cục Đường Bộ Việt Nam quản lý và vận hành, UBND huyện sẽ chỉ đạo ngành chức năng có văn bản đề nghị Cục Đường Bộ Việt Nam xem xét có ý kiến đối với kiến nghị trên của cử tri.
2	Cử tri thị trấn Vĩnh Thạnh đề nghị lắp hệ thống chiếu sáng khu tái định cư chỗ Trung tâm thương mại huyện, nhằm đảm bảo an ninh trật tự.	Kinh tế - Ngân sách	Kinh tế và Hạ tầng	Hệ thống chiếu sáng khu tái định cư Trung tâm thương mại huyện do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Cơ Hội Mới quản lý và đầu tư năm 2019, nhưng trong quá trình khai thác vận hành đã bị mất cáp đường dây cáp ngầm chiếu sáng và đường dây hạ áp. UBND huyện sẽ chỉ đạo ngành chức năng làm việc với Công ty để bố trí lại nguồn kinh phí để khắc phục sửa chữa lại đường dây cáp ngầm chiếu sáng nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.
3	Cử tri xã Thạnh Lộc đề nghị kéo điện tuyến đường 8/3 để người dân về xây dựng nhà và sinh sống.	Kinh tế - Ngân sách	Kinh tế và Hạ tầng	Tuyến đường 8/3 (kênh 8/3) xã Thạnh Lộc được UBND huyện đầu tư đường giao thông nông thôn từ kênh Thắng Lợi đến Rạch Sỏi, dọc theo hai bên bờ kênh là đất nông nghiệp trồng lúa và hiện nay chỉ có 01 hộ sinh sống (đã có điện sử dụng). Do nguồn vốn đầu tư đường dây trung hạ áp rất lớn, UBND huyện sẽ chỉ đạo Điện lực Vĩnh Thạnh đầu tư khi người dân sinh sống nhiều trên tuyến đường này.
4	Ông Trần Văn Bên, cử tri ấp Tân Lợi xã Thạnh Lộc phản ánh: Việc gieo sạ vụ lúa Đông Xuân cùng vào một thời điểm gây khó khăn khi thu hoạch do thiếu máy móc cơ giới, dẫn đến có thể bị chèn ép trong khâu thuê mướn. Bên cạnh hợp tác xã nên hỗ trợ các cánh đồng lớn để làm giảm chi phí sản xuất và	Kinh tế - Ngân sách	Phòng NN & PTNT	Ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri; hiện nay, vấn đề gieo sạ lúa được thực hiện theo khuyến cáo gieo sạ đồng loạt, theo lịch thời vụ. Để giải quyết vấn đề khi thu hoạch do thiếu máy móc cơ giới, dẫn đến có thể bị chèn ép trong khâu thuê mướn, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp rà soát cung cấp thông tin về thời gian thu hoạch, số lượng máy móc trên địa bàn để các chủ phương tiện chủ động sắp xếp hỗ trợ nhau trong quá trình thu hoạch lúa.

Số TT	Nội dung ý kiến	Lĩnh vực	Ngành phụ trách	Kết quả giải quyết
	tăng giá trị sản phẩm lúa, gạo, không phải qua các thương lái nhỏ.			
5	Cử tri xã Thạnh Quới tiếp tục đề nghị chính quyền địa phương có ý kiến đề xuất, kiến nghị đến thành phố và trung ương để xây dựng cầu vượt ngang sông Cái Sắn nhằm tạo điều kiện cho nhân dân được giao thương hàng hóa, đi lại dễ dàng.	Kinh tế - Ngân sách	Phòng Tài chính - Kế hoạch	UBND huyện ghi nhận ý kiến của bà con, tuy nhiên việc xây dựng cầu vượt ngang sông Cái Sắn đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, hiện tại huyện chưa cân đối được nguồn vốn để đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025. UBND huyện sẽ có văn bản đề nghị thành phố hỗ trợ đầu tư trong thời gian tới.
6	Cử tri xã Thạnh Thắng có ý kiến: đường ấp C1 được đầu tư nâng cấp mở rộng 3 mét lên 4 mét, huyện đã có kế hoạch đầu tư làm bờ kè 5.500 mét. Đến nay đã làm được 1.400 mét bờ kè (giai đoạn 1) nên đề nghị huyện tiếp tục thực hiện giai đoạn 2.	Kinh tế - Ngân sách	Phòng Tài chính - Kế hoạch	UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri, tuy nhiên năm 2024 nguồn vốn huyện đã phân bổ hết, nguồn lực hiện tại của huyện đang rất hạn chế, rất mong bà con cử tri chia sẻ khó khăn chung của huyện. UBND huyện sẽ xem xét phân bổ vốn đầu tư trên cơ sở đề xuất địa phương phù hợp với nhu cầu, nguồn vốn của huyện trong thời gian tới.
7	Cử tri ấp Thắng Lợi xã Thạnh Lộc tiếp tục phản ánh cơ sở chế biến nhựa Long Vinh thuộc địa bàn xã Thạnh Quới, hoạt động gây mùi hôi ảnh hưởng tới sức khỏe của người lớn tuổi và trẻ em, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét giải quyết tình trạng này.	Kinh tế - Ngân sách	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Ngày 05/10/2023, Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND huyện (với thành viên gồm Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, UBND xã Thạnh Quới, Trưởng ấp) đã kiểm tra Cơ sở chế biến nhựa Long Vinh (tên theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là Cơ sở sơ chế phế liệu Thiện Nhung tại ấp Qui Lân 5, xã Thạnh Quới). Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận Cơ sở đã tạm ngừng hoạt động sản xuất.
8	Cử tri xã Thạnh Thắng, xã Thạnh Lợi phản ánh người dân phải đi lại nhiều lần để thực hiện thủ tục hành chính về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do công chức hướng dẫn không	Kinh tế - Ngân sách	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Đối với việc giải quyết hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, thời gian qua UBND huyện đã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa huyện nhận và trả kết quả theo quy trình của bộ thủ tục hành chính của UBND thành phố quy định và quy trình ISO. Tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri, đề nghị cử tri nêu rõ cụ thể thuộc loại hồ sơ thủ tục nào (nếu được có thể nêu rõ cụ thể có bao nhiêu trường hợp phản ánh, hồ sơ tên gì) để UBND

Số TT	Nội dung ý kiến	Lĩnh vực	Ngành phụ trách	Kết quả giải quyết
	cụ thể rõ ràng người dân gây phiền hà, kiến nghị chính quyền chấn chỉnh tạo thuận lợi cho người dân.			huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Bộ phận một cửa huyện khắc phục trong thời gian tới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình giao dịch hành chính về đất đai.
9	Cử tri xã Thạnh An phản ánh: tình trạng người dân vứt vỏ chai bao bì thuốc bảo vệ thực vật xuống kênh, rạch vẫn còn diễn ra tương đối thường xuyên mặc dù trong thời gian qua các mô hình xây dựng lò đốt rác mini, mô hình thu gom vỏ chai bao bì thuốc bảo vệ thực vật được triển khai rộng rãi. Đề nghị chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền và tiếp tục triển khai các mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật thường xuyên hơn nữa để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe cho Nhân dân.	Kinh tế - Ngân sách	Phòng Tài nguyên và Môi trường	<p>Trong các loại chất thải rắn phát sinh từ sản xuất nông nghiệp chỉ có bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng là chất thải rắn nguy hại nên phải thu gom, xử lý đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước là Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại, hiện nay là Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022), các hộ sản xuất nông nghiệp không được tự ý xử lý loại chất thải rắn này.</p> <p>Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trạm Bảo vệ Thực vật, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện) phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền vận động Nhân dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng lưu giữ trong lu, khạp có nắp đậy hoặc vật dụng khác an toàn.</p> <p>Định kỳ hàng năm, UBND huyện sẽ tổ chức thu gom, xử lý 2 lần/năm (do lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh ở mỗi mùa vụ của mỗi hộ gia đình có số lượng ít). Khi đó, cơ quan chuyên môn sẽ phối hợp với UBND các xã, thị trấn thông báo địa điểm tập kết bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đến các hộ dân để thu gom, xử lý theo quy định.</p> <p>Ngày 04 tháng 6 năm 2024, UBND huyện đã tổ chức triển khai Chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” để đổi quà cho bà con nông dân khi thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng chuyển giao cho cơ quan chuyên môn huyện, tại 3 điểm trên địa bàn huyện .</p> <p>Công tác tuyên truyền về thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trong thời gian qua trên địa bàn huyện được thực hiện dưới nhiều hình thức như pano; băng rol; phương tiện truyền thanh huyện, xã, thị trấn; tờ rơi hay các buổi triển khai, tổng kết mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu” của Mặt trận tổ quốc huyện, xã, thị trấn; mô hình “Phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình” của Hội Phụ nữ huyện, xã, thị trấn; mô hình “Nông dân bảo vệ môi trường” của Hội Nông dân thành phố, huyện.</p>

Số TT	Nội dung ý kiến	Lĩnh vực	Ngành phụ trách	Kết quả giải quyết
				<p>Qua công tác tuyên truyền tích cực của các cấp, các ngành, đến nay đã thu gom, xử lý được khoảng hơn 10,3 tấn bao bì thuốc vệ thực vật đã qua sử dụng trong 4 năm đúng theo quy định .</p> <p>Ghi nhận ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện, UBND xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền về thu gom, tạm trữ, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đến hộ dân để việc quản lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện được tốt hơn nữa.</p>
10	<p>Ông Lê Thanh Hồng ấp Vĩnh Phụng xã Vĩnh Trinh phản ánh bà Tạ Thị Bảnh con của ông Tạ Văn Út có làm hồ sơ để được xét hưởng chế độ người có công nuôi chứa cán bộ cách mạng nhưng chưa được giải quyết, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, trả lời cho gia đình này được biết có được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước không.</p>	Văn hóa - Xã hội	Phòng LĐ - TB & XH	<p>UBND huyện quản lý 14 người có công giúp đỡ cách mạng đang nhận trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, qua phản ánh của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát nhưng hiện nay chưa nhận được hồ sơ của bà Tạ Thị Bảnh. Do đó, đề nghị cử tri liên hệ với UBND xã Vĩnh Trinh (qua công chức phụ trách Thương binh - Xã hội) để trình bày rõ nội dung và mang đầy đủ hồ sơ liên quan để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.</p>